

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THPT LỘC THANH

Trong không khí vui tươi của nhân dân cả nước chào mừng năm mới 2023, sáng ngày 17/01/2023, thầy và trò trường THPT Lộc Thanh tổ chức Lễ sơ kết học kì I, năm học 2022 - 2023. Lễ sơ kết nhằm đánh giá lại nửa chặng đường của một năm học mà thầy và trò nhà trường đã, đang và tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.



Văn nghệ chào mừng Lễ sơ kết học kì I – năm học 2022-2023

Tại buổi lễ, thầy giáo Trần Thạch Cẩm – Phó Hiệu trưởng thay mặt nhà trường báo cáo những thành tích mà thầy và trò đã đạt được trong học kì vừa qua. Học kì 1 năm học 2022-2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Trường THPT Lộc Thanh đã luôn tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết thúc học kỳ I năm học 2022 - 2023, kết quả xếp loại hai mặt giáo dục của nhà trường như sau: Với học sinh khối 11, 12: Hạnh kiểm: Tốt, khá đạt trên 97%; Học lực: khá – giỏi đạt trên 68 %; đối với khối 10 Kết quả rèn luyện khá – tốt đạt trên 97%, học tập khá, tốt đạt trên 56%, Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức tốt các hoạt động như ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, rèn kĩ năng sống, hoạt động thể dục thể thao, văn hoá - văn nghệ; công tác tôn tạo cảnh quan trường lớp học; công tác phối hợp giáo dục pháp luật, An toàn giao thông, ... Đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học kỳ II.



Cũng tại buổi lễ, thầy giáo Mai Văn tuần – Phó bí thư Đoàn trường đã thông qua các Quyết định thi đua - khen thưởng nhằm động viên, khích lệ và tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua học kỳ I và công tác giảng dạy, học tập,...với tổng số tiền thưởng và trao học bổng cho học sinh là 69.700.000 đồng được trích từ quỹ khuyến học. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà trường trong thời gian tiếp theo.

Tại buổi Lễ Cô Đinh Thị Sở - Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn thay mặt Ban thi đua phát động thi đua đợt 3 nhằm định hướng mục tiêu phấn đấu của thầy và trò trong thời gian tới.



Lễ sơ kết học kỳ I - Năm học 2021 -2022 đã khép lại trong sự phấn khởi, hồ hởi của các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường. Trong tâm khảm mỗi người ẩn chứa sự quyết tâm, phấn đấu giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 -2023.

Một số hình ảnh của buổi lễ



Cô Trần Thị Bình – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho 3 tập thể lớp đạt vị thứ Nhất, Nhì, Ba trong thi đua đợt 2



BGH và Hội CMHS trao giấy khen và phần thưởng cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi



Cô Đinh Thị Sở và thầy Trương Đức tài - Trao giấy khen và phần thưởng cho các tiết mục đạt giải văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.



Cô Đinh Thị Sở - Phó hiệu trưởng _ CTCD trao học bổng Khuyến học cho học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập

